

Câu 1. Đọc - hiểu (4.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về "bệnh vô cảm", chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. "Bệnh vô cảm" là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày bạn không còn biết yêu thương và cũng không cảm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không rung động trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa... thì ắt hẳn, bạn đang có những "triệu chứng" của căn bệnh "vô cảm" đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về mặt thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng "cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống" như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?

(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập 2, NXBGDVN-2011)

- Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. Hãy chỉ ra thành phần biệt lập có trong đoạn văn sau: "Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về "bệnh vô cảm", chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh."
- Chỉ ra phép liên kết hình thức trong đoạn văn sau: "Bệnh vô cảm" là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày bạn không còn biết yêu thương và cũng không cảm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không rung động trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa... thì ắt hẳn, bạn đang có những "triệu chứng" của căn "bệnh vô cảm" đáng sợ kia."
- Triệu chứng của bệnh vô cảm mà tác giả nêu trong đoạn trích là gì?
- Theo em tác giả cho rằng vô cảm là căn bản tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh?
- Theo em mỗi chúng ta cần phải làm gì để tâm hồn không bị tàn lụi ngay khi còn sống?

Câu 2 (6.0 điểm)

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về bệnh vô cảm.